

‘ศิริ’ เข้มกองทุนอนุรักษ์ ชงตัดงบโครงการอุปท.

“ธรรมยศ” เข้มเปลี่ยนประธาน
สอบการทำงานกองทุนฯ

กรุงเทพธุรกิจ ● “ศิริ” เรียกถกเข้ม
อนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
5 ก.ย. นี้ สรุปผลคัดเลือกโครงการยื่นของบ
ปี 2561 และปี 2562 ก่อนชงบอร์ดกองทุนฯ
6 ก.ย. นี้ เผยติดหลายร้อยโครงการ หลัง
ของบเกินวงเงินกว่า 3 หมื่นล้าน อ้างเอกสาร
ไม่ครบ ขณะที่บางโครงการสามารถยื่นขอ
งบส่วนราชการดำเนินการเองได้

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการบริหาร
สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน (ส.ก.ท.อ.) เปิดเผยว่า วันนี้
(5 ก.ย.) คณะอนุกรรมการฯ ที่มีนายศิริ จิระ
พงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นประธาน จะประชุมสรุปรายละเอียด
ผลการคัดเลือกโครงการที่ยื่นขอรับ
งบประมาณสนับสนุนปี 2561 (เพิ่มเติม)
ภายใต้กลุ่ม “โครงการไทยนิยมยั่งยืน”
วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบประมาณปี
2562 วงเงิน 10,448 ล้านบาท ก่อนเสนอ
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ในวันที่ 6 ก.ย. นี้ ที่มี
พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา นายศิริ
ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปแล้ว 1 รอบ
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอผล
การคัดกรองโครงการของคณะกรรมการกลั่น
กรองโครงการปี 2561 และปี 2562 ให้คณะ
อนุกรรมการฯ พิจารณาลงความเห็นเพื่อ
ติดโครงการในปี 2561 และปี 2562 จำนวน

หลายร้อยโครงการ โดยเฉพาะโครงการใน
ปี 2562 ที่ยื่นขอรับงบประมาณ 955 โครงการ
วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท มากกว่า
งบประมาณที่มีอยู่

สำหรับโครงการที่ติดกัน ส่วนใหญ่
เนื่องจากมีเอกสารไม่ครบตามหลักเกณฑ์
ที่ประกาศไว้ และเป็นไปตามข้อเสนอ
เกณฑ์ทางเลือกการพิจารณาถ่วงดุลเพิ่ม
เติม เช่น ไม่ควรสนับสนุนเทคโนโลยีที่มี
การใช้มีการใช้แพร่หลายเชิงพาณิชย์แล้ว
ได้แก่ เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
LED แผงแสงอาทิตย์-On Grid เครื่อง
ปรับอากาศ โดยคณะอนุกรรมการฯ เห็น
ว่าโครงการดังกล่าวทางหน่วยงานราชการ
สามารถยื่นขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการได้
อยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะยื่นขอรับ
งบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)

ส่วนการพิจารณางบประมาณปี 2561
(เพิ่มเติม) พบว่า 1.โครงการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ
โรงเรียนในชนบท ยื่นขอรับงบ 652 โครงการ
วงเงินกว่า 4,600 ล้านบาท 2.โครงการ
ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร ยื่นขอรับงบ 2,514 โครงการ
วงเงิน 2,931 ล้านบาท 3.โครงการติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(รพ.สต.) ยื่นขอรับงบ 319 โครงการ วงเงิน
1,300 ล้านบาท

นอกจากนี้การประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารฯ ในวันที่ 5 ก.ย. นี้ จะมีการรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินงานของ คณะ
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี

ร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ

ทั้งนี้ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา
นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวง
พลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการ
กลั่นกรองกองทุนฯ ได้ลงนามแต่งตั้ง
นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงพลังงาน เข้าดำรง
ตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทนนางสาวนันทิกา ทังสุพานิช
รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ลาออกไป
ก่อนหน้านี้ เนื่องจากนั่งเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อยู่แล้ว
เพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องการปฏิบัติงาน
ทับซ้อนและอาจมีส่วนได้เสียต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ จึงต้องการให้เกิดความ
โปร่งใสในการทำงาน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ
จะต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย คือ จะต้อง
พิจารณาข้อร้องเรียนต่างๆตามที่ปรากฏ
เป็นข่าวว่ามีข้อเท็จจริงหรือไม่ และมีการ
ดำเนินการผิดวินัยเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่ง
หากพบว่า มีการกระทำผิดเกิดขึ้น ก็จะมี
การตั้งกรรมการสอบวินัยต่อไป

สำหรับการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ครั้งนี้กำหนดให้รายงานต่อ
กระทรวงพลังงานภายในวันที่ 5 ก.ย. นี้
เพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ นี้ถูกตั้งขึ้น
หลังจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
พิจารณางบประมาณสนับสนุนของกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน